



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 12 2023 và THÁNG 1 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Bảng điểm học kỳ 1 đã hoàn thành, quý phụ huynh đã có dịp đến gặp và trao đổi với các giáo viên về sự tiến bộ của các con và lên kế hoạch để hỗ trợ các con tốt hơn. Ngoài những cuộc họp với giáo viên, chúng tôi rất vui được tiếp đón quý phụ huynh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm để lắng nghe những thắc mắc hoặc chia sẻ thông tin đến quý vị.

Chúng tôi rất vui được thông báo quá trình cải tạo Phòng đa chức năng bao gồm lắp đặt miếng lót cách âm âm tường, cải tạo hệ thống đèn, thay lớp sàn mới,... đã hoàn thành trước dự kiến. Điều này sẽ mang lại cải thiện đáng kể không chỉ cho các tiết học thể dục mà còn cho các buổi sinh hoạt hàng tuần, những buổi biểu diễn hoặc các buổi lễ, sự kiện.



Để chào đón Tết nguyên đán, nhà trường kính mời quý phụ huynh cùng gia đình đến trường để tham gia Lễ hội Tết 2024 vào thứ Năm ngày 01/02/2024. Kế thừa từ Lễ hội Tết đầy thành công năm ngoái, chúng tôi đã thêm nhiều trò chơi và gian hàng thủ công hơn trong năm nay. Ngoài các gian truyền thống như làm bánh tét, múa rối bóng, chúng tôi còn có gian in hình bằng bút 3D và xem phim. Những phản hồi của quý phụ huynh qua bài khảo sát sẽ rất hữu ích để chúng tôi cải thiện hơn sau này.

Để tiện cho quý phụ huynh sắp xếp công việc, học sinh sẽ nghỉ lễ từ thứ Hai ngày 05/02/2024 đến thứ Sáu ngày 16/02/2024, trường sẽ hoạt động lại bình thường từ thứ Hai ngày 19/02/2024.

Nếu quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với văn phòng trường để đặt lịch hẹn.

Kính chúc quý phụ huynh một năm Giáp Thìn an khang và thịnh vượng.

Trân trọng

Robert Madden

Hiệu trưởng

Trường Quốc tế Singapore @ Nam Sài Gòn



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 12 2023 và THÁNG 1 2024

Kính chào Quý Phụ huynh,

Một số Phụ huynh sẽ nhận ra tôi rất quen thuộc vì tôi đã từng dạy con em mình. hoặc quý vị có thể đã nhìn thấy tôi đâu đó ở trong trường.

Tôi xin giới thiệu tôi là Vương Ý Bình. Hôm nay, cho tôi được phép chia sẻ về niềm vui, niềm vinh hạnh của mình, đó là tôi vừa nhận nhiệm vụ ở vị trí mới: Phụ trách chương trình Việt Nam.

Ở nhiệm vụ mới này, tôi đã nhận được sự chỉ dẫn, hỗ trợ rất nhiều từ Ban giám hiệu Nhà trường, tôi sẽ cố gắng làm việc, cống hiến cùng nhiều thầy cô khác vì việc học tập của tất cả học sinh Song ngữ nói riêng và vì sự phát triển tốt đẹp của trường Quốc tế Singapore nói chung.

Trong tháng 12 vừa qua, sau thời gian ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I, học sinh rộn ràng chào đón Giáng sinh với sự trang hoàng rực rỡ ánh đèn và một Hội chợ từ thiện Giáng sinh vui vẻ. Ngoài việc tham gia các hoạt động vui chơi của hội chợ từ thiện, học sinh đã góp phần cùng Nhà trường chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cho quỹ từ thiện Caritas Vietnam. Cảm ơn sự hưởng ứng của quý phụ huynh và học sinh rất nhiều và hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ to lớn như thế trong những năm tiếp theo.



Đầu năm mới 2024, trong tháng 1, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ Sơ kết Học kỳ I cho khối Song ngữ để nhìn lại một chặng đường đã qua trong HKI và có những định hướng phát triển trong HKII. Riêng học sinh khối lớp 8 sẽ có khóa học Kỹ năng sống Outward Bound Vietnam tại Bình Định từ ngày 22 đến 26/1/2024. Mến chúc các em có một trải nghiệm thật thú vị.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn, kính chúc Quý Phụ huynh cùng gia quyến luôn thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng!

Wang Ý Bình
Phụ trách chương trình Việt Nam

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 12 2023 và THÁNG 1 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Bước qua năm 2024, quá trình cải thiện trường học vẫn đang tiếp diễn thuận lợi. Những thông tin từ các cuộc khảo sát hàng năm đang được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các nhóm giáo viên, những khía cạnh phát triển tiềm năng sẽ được lưu tâm và thực hiện trước tiên. Đây là một cơ hội tốt để bày tỏ lòng biết ơn đến với các giáo viên đã làm việc chăm chỉ, không chỉ trong việc giảng dạy ở lớp mà còn trong việc tham gia vào các sự kiện và sáng kiến để cải thiện sức khỏe tinh thần của học sinh.

Chúng tôi rất mong đợi được đón tiếp quý phụ huynh tại Lễ hội Tết vào thứ Năm ngày 01/02/2024 và chúc tất cả quý phụ huynh cùng gia đình có một năm Giáp Thìn an khang và thịnh vượng.

Donovan Neethling – Phó Hiệu trưởng



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Tháng 12 và tháng 1 là những tháng đầy bận rộn đối với Khối Mẫu giáo – các em học sinh đã được đánh giá kiến thức ở mỗi lĩnh vực học tập, bảng đánh giá học kỳ 1 đã hoàn thành và phụ huynh đã được mời cùng đến lớp để thảo luận về sự phát triển của các con.

Trong tháng 12, chúng ta đã có một Lễ hội từ thiện Giáng sinh thành công, gây quỹ thiện nguyện và hầu hết các lớp khối Mẫu giáo đã có chuyến dã ngoại tại một nông trại gần trường, nơi các con có cơ hội chăm sóc các loài gia súc, tự tay làm gôm, trồng cây và trang trí chậu cây.

Tháng 1 của chúng tôi tập trung vào trang trí phòng học và tìm hiểu về truyền thống ngày Tết, đồng thời mong đợi đến Lễ hội Tết sắp tới. Với sự bắt đầu của Học kỳ mới, các học sinh mẫu giáo đang học tập để cải thiện kỹ năng đọc, học từ mới và được giới thiệu các khái niệm đo lường. Việc đo lường bằng các đơn vị ngẫu nhiên như kẹp giấy, nút và dây xích không chỉ giúp trẻ hiểu khái niệm đo lường mà còn phát triển kỹ năng linh hoạt của trẻ.

Barbara Borbely - Phụ trách học vụ (Khối Mẫu giáo)



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE @ NAM SÀI GÒN

NEWSLETTER

THÁNG 12 2023 và THÁNG 1 2024

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Để tổng kết lại Học kì 1, chúng tôi muốn dành lòng cảm kích chân thành nhất đến các em học sinh vì đã luôn chăm chỉ và nỗ lực để chuẩn bị cho kỳ thi cuối Học kỳ 1. Sự tập trung học tập của các em là nguồn động viên rất lớn đối với các giáo viên; đồng thời, sự hăng say và kiên trì của các em đã thực sự đạt được thành quả tốt, chúng tôi rất tự hào về mỗi học sinh.

Học kỳ 2 đã bắt đầu, chúng tôi rất hào hứng bước vào giai đoạn học tập và khám phá mới. Chúng tôi khuyến khích các em học sinh giữ vững sự nhiệt tình và kiên định này khi bước sang học kỳ mới. Hãy tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất cho năm học này.

Chúng tôi kính chúc quý phụ huynh và gia đình kỳ nghỉ Tết vui vẻ, an nhiên, tràn đầy niềm vui, yêu thương và sống trọn những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. Chúc cho một Học kỳ 2 đầy tuyệt vời phía trước!

Lindsay Stanford – Phụ trách học vụ (Khối Tiểu học)



Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chúng tôi rất hạnh phúc khi đồng hành cùng các học sinh trong các sự kiện trường và kỳ thi cuối học kỳ trong tháng 12. Sự cố gắng của các em đã đem lại kết quả ấn tượng, và chúng tôi rất mong đợi đây sẽ là nền tảng để xây dựng nhiều thành công hơn trong học kỳ hai.

Tháng 1, tháng đầu tiên của học phần 3, đã mang đến nhiều cơ hội phát triển. Một trong những sự kiện nổi bật chính là chuyến tham quan trường Đại học RMIT với chủ đề tập trung về STEM với sự tham gia của tất cả học sinh trung học phổ thông; Đó là “Tuần lễ: An toán cho Học sinh” bắt đầu từ ngày 29 tháng 1. Thêm nữa, chúng tôi rất háo hức được giới thiệu một sáng kiến mới cho việc phát triển kỹ năng lãnh đạo, sự tương tác của học sinh và sự gắn kết với các hoạt động của trường thông qua việc tái cấu trúc Hội đồng Học sinh. Phương pháp này được thiết kế để đặt học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động trường.

Nhìn xa hơn nữa, những ngày tháng còn lại của năm học hứa hẹn sẽ rất thú vị. Chủ đề của buổi hòa nhạc cuối năm sẽ phản ánh sự lựa chọn thông qua bình chọn của các học sinh tại học xá Nam Sài Gòn vào đầu năm. Ngoài ra, kỳ thi Cambridge đang đến gần. Quá trình đăng ký hiện đang diễn ra, chúng tôi cũng đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Chúng tôi rất cảm kích quý phụ huynh vì sự tham gia và hỗ trợ không ngừng trong các hoạt động của trường.

Joshua Lowery – Phụ trách học vụ (Khối Trung học)